

TRÊN HÌNH ẢNH: CÁC CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VÀ CỘNG ĐỒNG CỦA WASHINGTON

GIẢM NỢ BẰNG NGUỒN TÀI CHÍNH MIỄN PHÍ

Tại các trường cao đẳng kỹ thuật và cộng đồng của Washington, chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều rèn luyện được những kỹ năng cao hơn để có cơ hội nghề nghiệp tốt hơn.

Vì vậy, ngoài chương trình đào tạo nghề nghiệp tiên tiến, môi trường thân thiện và học phí phải chăng, chúng tôi sẵn sàng giúp bạn nhận được hỗ trợ tài chính tối đa trên con đường đến với nghề nghiệp mới, đang có nhu cầu cao.

Bắt đầu dễ dàng hơn bạn nghĩ và đội ngũ nhân viên tận tâm của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn từng bước trên con đường này.

DÀNH CHO BẠN

Giáo dục cao hơn, chi phí thấp hơn

Nói về giá trị — các trường cao đẳng cộng đồng và kỹ thuật của Washington có thể có học phí thấp nhất. Và với hỗ trợ tài chính, nhiều sinh viên tốt nghiệp với khoản nợ rất nhỏ hoặc không nợ gì! Bắt đầu hoặc nâng cao nghề nghiệp của bạn mà không phải lo lắng.

Đăng ký Hỗ trợ Liên bang Miễn phí: FAFSA

Bạn sẽ không biết trừ khi bạn thử... và đăng ký! Chỉ trong năm học 2020-21, 40% sinh viên cao đẳng cộng đồng và kỹ thuật của Washington đã nhận được hỗ trợ tài chính theo nhu cầu.

Đó là lý do tại sao bạn luôn nên đăng ký FAFSA (Đăng ký Hỗ trợ Sinh viên Liên bang Miễn phí) nếu bạn là công dân Hoa Kỳ hoặc không phải là công dân nhưng đủ điều kiện.

Phần tốt nhất? Nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp, bạn không phải trả lại!

Các giải pháp thay thế hỗ trợ tài chính: WASFA

Nếu bạn không đủ điều kiện cho FAFSA, đừng lo lắng — bạn có các lựa chọn khác. Đăng ký Hỗ trợ Tài chính Tiểu bang Washington (WASFA) riêng tư và bảo mật có thể giúp sinh viên không có giấy tờ, DREAMers, và những người khác nhận được tiền của tiểu bang để theo học cao đẳng.

LỰA CHỌN KHÁC

Trợ cấp Cao đẳng Washington

Một loại hỗ trợ tài chính mới của tiểu bang có thể giúp sinh viên ở mọi lứa tuổi nhận được chứng chỉ và bằng cấp hoặc thậm chí là học nghề có trả lương. Kể từ năm 2020-21, nhiều gia đình có thu nhập thấp và trung bình hiện đã đủ điều kiện. Cho dù bạn học toàn thời gian hay bán thời gian và quan tâm đến bất cứ lĩnh vực nào từ hàn đến khoa học máy tính, hãy tìm hiểu thêm để trả chi phí thấp hơn.

Cơ hội nhận một khoản trợ cấp lớn

Hỗ trợ tài chính bổ sung (mà bạn không phải trả lại!) giúp bạn chuẩn bị cho nghề nghiệp mới. Trợ cấp Cơ hội giúp sinh viên có thu nhập thấp hoàn thành tối đa một năm học và có chứng chỉ về một nghề nghiệp có mức lương cao, có nhu cầu cao. Nhận hỗ trợ về học phí, lệ phí và sách. Ngoài ra, bạn có thể đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc trẻ khẩn cấp, làm việc với một cố vấn trong ngành, v.v.

Không có bằng tốt nghiệp? Không thành vấn đề.

Nếu bạn đã đăng ký các chương trình đủ điều kiện của Title IV nhưng không có bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương, bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính liên bang. Theo điều khoản “Khả năng nhận trợ cấp” của FAFSA, bạn có thể tham gia cùng với hàng nghìn sinh viên đã có bằng tốt nghiệp trung học và đại học mà không phải lo lắng về việc thanh toán các hóa đơn.

Lựa chọn là của bạn

Tại các trường cao đẳng kỹ thuật và cộng đồng của Washington, giáo dục là cánh cửa mở ra các cơ hội lớn hơn và tốt hơn. Truy cập [[link to landing page here](#)] để khám phá chi tiết về tương lai mới của bạn!